

## สารจากประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

เรียน ท่านสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ นักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน



ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “NextGen OB-GYN: Stepping into Tomorrow” ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2568 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การแพทย์ในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือแนวทางเวชปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการยกระดับการดูแลสุขภาพของสตรี พวกเราจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อความท้าทายเหล่านี้ โดยไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่มุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและทันสมัยอยู่เสมอ

การประชุมครั้งนี้จึงถูกออกแบบให้เป็นเวทีที่ เชื่อมโยงองค์ความรู้จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้สูตินรีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ มีอิสระพัฒนาแนวคิดและทักษะที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา และหลากหลายสถาบัน

จุดเด่นของการประชุมครั้งนี้ ได้แก่การรวม RCOG Intensive Course ที่เข้มข้นและเจาะลึก เพื่อทบทวนองค์ความรู้พื้นฐานและแนวปฏิบัติที่สำคัญ และ Main Congress ที่รวบรวม แนวทางการรักษาเทคโนโลยีล่าสุด และองค์ความรู้ที่ทันสมัย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้ร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญทางการแพทย์และจริยธรรมเพื่อสร้างมุมมองที่รอบด้าน และช่วยเอื้อให้การตัดสินใจทางคลินิกมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้งนอกเหนือจากการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้ว การประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการ สร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางวิชาชีพที่แข็งแกร่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนวงการสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาให้ก้าวหน้าไปในอนาคตอย่างยิ่งยั้ง

ดิฉันเชื่อมั่นว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ที่จะมีพลังผลักดันให้สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาก้าวไปสู่ยุคใหม่ตลอดไป

ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน วิทยากร และทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบทุกท่านที่งานประชุมดังกล่าว และร่วมกันสร้างอนาคตของวงการสูตินรีแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับสุขภาพของสตรีทุกคน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุกฤษฎา วิลาเกษณ์  
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย